



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ มติชนออนไลน์	การควบคุมโรคไม่ติดต่อ -เสนอข่าว นางชুমยา สวามินาถัน รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และคณะทำงานเฉพาะกิจภายใต้สหประชาชาติ ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย (UNITED NATIONS INTER AGENCY TASK FORCE MISSION TO THAILAND ON NON COMMUNICABLE DISEASE: UNIATF) เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล
ผจก.รายวัน 30 องศา ไทยรัฐ	สารเคมีกำจัดศัตรูพืช -เสนอข่าว นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรและอาหารครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ว่า ขอประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเกษตรทุกรูปแบบ และขณะนี้มีผู้ว่าฯ 56 จังหวัดร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านด้วย โดยจะเริ่มที่ จ.ยโสธรเป็นที่แรก และขยายผลไปทั่วประเทศ ขณะที่สธ.พร้อมที่จะร่วมมือ โดยจะเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจอาหารที่ปลูกจากเกษตรกรอินทรีย์ว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัย -เสนอสุกัญญา ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ กล่าวถึงเบื้องหลังที่คกก.วัตถุอันตรายฯ ไม่แบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เนื่องจากกรรมการบางคนมีความเกี่ยวข้องและมีผลประโยชน์กับบริษัทสารเคมีการเกษตร ดังนั้น ขอให้ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลความจริง บอยคอตสินค้าและบริการจากกลุ่มบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้าสารพิษอันตรายเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทย และจะเดินทางต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกสารพิษร้ายแรงเหล่านี้
มติชน บางกอกโพสต์	พ.ร.บ.ยา -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ว่า สำนักเลขาธิการกรม.ได้นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีข้อห่วงใยในประเด็นวิชาชีพอื่น ๆ จำยา จึงระดมความคิดเห็นอีกครั้งเมื่อวันที่ 27 ส.ค. หลังจากนั้น ออย.จะนำความคิดเห็นต่างๆ มาสรุปเสนอกรม. เพิ่มจากร่าง พ.ร.บ.ยาที่เสนอไปแล้ว หลังจากกรม.พิจารณาเห็นชอบในหลักการ จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป -นางรัตนา พานิชนอก ผอ.รพ.สต.หลักร้อย เปิดเผยว่า รพ.สต.หลักร้อย ต้องใช้เภสัชกรจากรพ.เทพรัตน์ นครราชสีมาหมุนเวียนมาดูแลเรื่องการจ่ายยาเสพติดหาละ 2 ครั้ง ที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของพยาบาลและจนท.วิชาชีพอื่นช่วยจ่ายยาแทนเภสัชกร การแก้ไข พ.ร.บ.ยาใหม่ จะทำให้สามารถทำงานได้สบายใจขึ้น -ด้านนางอรรณพ อ่องฉ้วน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สโไทย อ.เมืองกระบี่ เปิดเผยว่า การจ่ายยาในรพ.สต.จะมีการกำหนดกรอบไว้ หากเป็นยาอันตราย จะมีแพทย์ เภสัชกร จากรพ.แม่ข่ายเป็นผู้กำหนดให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย -นพ.ประจันต์ เหล่าเที่ยง ผอ.รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ควรให้เภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาโดยตรง หากให้สหวิชาชีพอื่นจ่ายยาแทน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้บริโภคมีความเสี่ยงและเกิดอันตรายได้ ที่เป็นห่วงคือ บริษัทผลิตรายขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติจะฉวยโอกาสเปิดร้านขายยาโดยไม่มีเภสัชกร แต่จ้างสหวิชาชีพอื่นแทน อยากให้ออย.พิจารณาทบทวนเพื่อรักษามาตรฐาน และปกป้องผู้ป่วยหรือผู้บริโภค -นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กรรมการชมรมแพทย์ชนบท และผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ระบบยาและร้านขายยาในต่างประเทศมีหัวใจที่การคุ้มครอง ผู้บริโภคและตรวจสอบกันเองระหว่างวิชาชีพ ร้านขายยาต้องมีเภสัชกรเต็มเวลาและจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น พ.ร.บ.ยาที่กำลังแก้ไขให้วิชาชีพทางสุขภาพอื่น ๆ สามารถจ่ายยาได้เป็นการเอื้อให้นายทุนจ้างคนขายยาในราคาถูกที่สุด
กรุงเทพธุรกิจ	ร่างพ.ร.บ.คกก.นโยบายสุขภาพ -เสนอบทความโดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรมการสาธารณสุข สนช. กล่าวว่า รู้สึกกังวลเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.คกก.นโยบายสุขภาพอาจส่งผลให้มีการยึดอำนาจการบริหารสาธารณสุข ซึ่งมีหลายประเด็น อาทิ กำหนดให้คกก.ฯ สามารถควบคุมนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ควบคุมนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินด้านสาธารณสุข

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แทนรัฐบาล, กำหนดคกก.ถึง 45 คน โดยตั้งรมต.กระทรวงอื่น ๆ จำนวนมาก ซึ่งมักจะส่งผู้แทนมาประชุมและไม่สามารถออกความเห็นได้ ขณะที่ผู้บริหารสธ.เป็นเพียงเลขานุการ, กรรมการบริหารกองทุนไม่มีอธิบดีกรมบัญชีกลางที่รับผิดชอบบฯ ค่ารักษาข้าราชการ จึงอาจถูกรวบอำนาจบริหารจัดการเรื่องประกันสุขภาพภาครัฐไปทั้งหมด เป็นต้น จึงเห็นว่าการยกร่างพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ ต้องการรวมการบริหารในระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน ขอให้สนช. คกก.ปฏิรูปประเทศ และนายกฯ ช่วยทบทวนกฎหมายฉบับนี้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เดอะเนชั่น มติชน ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา</p> <p>-เสนอข่าว 11 สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาทนายความฯ และสภาวิชาชีพบัญชีฯ แกลงข่าวคัดค้านร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ... ใน 4 มาตรา คือ มาตรา 64, 65 และ 66 ที่ห้ามมิให้สภาวิชาชีพมีอำนาจในการรับรองหรือกำหนดการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพนั้น และมีให้ออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ ทำได้เพียงการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและสวัสดิภาพของประเทศ โดยเฉพาะวิชาชีพที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตผู้ป่วยได้ ส่วนมาตรา 48 ที่ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมภายนอก ไม่ใช่หน้าที่และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา และจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น สถาบันการศึกษาไปให้บริการหรือคำปรึกษางานทางวิชาการที่เข้าข่ายเป็นการทำสัญญา รับจ้างโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสภาวิชาชีพนั้น ๆ โดยเฉพาะสภาสถาปนิกและสภาวิศวกร และจะขัดแย้งกับพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ให้ผู้รับจ้างออกแบบควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก สภาวิศวกร</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ชยะพิษ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ไปรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ประชาชนยึดอาชืพตัดแยกหรือชำแหละซากชยะอิเล็กทรอนิกส์ชาย ส่วนเรื่องการตรวจและดูแลสุขภาพประชาชนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอ.ฆ้องชัย มีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดตรวจหาสารตกค้างแล้ว</p> <p>นพ.ประวีตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จนท.สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเจาะเลือดของชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพตัดแยกและชำแหละชยะอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมายประมาณ 300 คน</p>
<p>สปริงนิวส์</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>อุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ปลัด สธ.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อุทกภัย และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยได้รับรายงานจากสสจ.นครพนมว่า มีรพ.สต.ได้รับผลกระทบ 3 แห่ง ในจำนวนนี้ต้องย้ายจุดบริการ 1 แห่ง คือ รพ.สต.นาเช อ.บ้านแพง ห้องบริการแพทย์แผนไทยมีน้ำท่วมพื้น 10 ซม. และน้ำท่วมถนนทางเข้าสู่ 50-80 ซม. ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการในชุมชน ส่วนอีก 2 แห่ง เปิดบริการได้ คือ รพ.สต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน น้ำท่วมพื้นอาคารชั้นล่าง 10-15 ซม. ถนนทางเข้าท่วมสูง 30-50 ซม. ได้ย้ายยูนิตทำฟันและสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูง ถอดระบบไฟ และเปิดให้บริการที่ชั้น 2 ส่วนรพ.สต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม น้ำท่วมถนนด้านหน้าสูง 50-60 ซม. และท่วมบ้านพัก ได้ให้สสจ.นครพนมและรพ.ในพื้นที่ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่ประสบภัย แจกยาชุดน้ำท่วม ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ตัดบ้านติดเตียง ไม่ให้ขาดยา รวมถึงเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด และแจ้งเตือนประชาชนในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.นครพนม เกิดน้ำท่วมรพ.สต.นาเลียง ต.นาเช อ.บ้านแพง, รพ.สต.ไชยบุรี จนท.ต้องนำธงแดงปักแจ้งเตือนรถเล็กทุกชนิดห้ามผ่าน และยังท่วม รพ.สต.หาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม ทั้งนี้ นพ.ฉัตรชัย ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม ได้มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับรพ.สต.ทั้ง 3 แห่ง และชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ กระจกไรเงา</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอบทความ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า ลาขาดควินยาสูบ หรือ ECST เรียกร้องให้สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนงานวิจัยและมาตรการต่าง ๆ ที่กว่า 160 ประเทศทั่วโลกยอมรับและอนุญาตให้ใช้บุหรีไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้ผู้สูบบุหรีไทยได้มีโอกาสลดอันตรายจากโรคร้ายที่เกิดจากควินยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ เปิดเผยงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	UCSF ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Preventive Medicine พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้าความเสี่ยงหัวใจวายจะสูงเพิ่มเป็น 5 เท่า และความเสี่ยงจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในกรณีที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และภาวะไขมันในเลือดสูง ขณะที่ผู้สูบบุหรี่ที่หันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายฉับพลันจากกล้ามเนื้อหัวใจตายสูงขึ้นไป 2 เท่า เมื่อเทียบกับคนไม่สูบบุหรี่
ไทยรัฐ	<p>วัคซีนมะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุภัทรา นาคะผิว และ นางอรกัลยา พุ่มพึ้ง แกนนาคีเครือข่ายผู้หญิงฯ เข้ายื่นหนังสือแสดงความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาและให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากการที่คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีมติ 1.ขยายช่วงอายุการเข้าถึงวัคซีนเป็น 18 ปี ซึ่งกังวลว่าจะมีปัญหาในการคัดกรองเด็กที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ และจะเป็นการเอื้อบริษัทวัคซีนหรือไม่ 2.ให้หน่วยงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดหาวัคซีนมาให้บริการเยาวชนได้เอง แต่หากท้องถิ่นมีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือด้านอื่น ๆ ให้ผู้ปกครองร่วมจ่ายเงินซื้อวัคซีนได้ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับประเด็นร่วมจ่าย เพราะเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐาน นอกจากนี้ วัคซีนที่ใช้สามารถลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เพียง 2 สายพันธุ์ ดังนั้น ต้องสื่อสารกับชุมชนว่าหลังจากฉีด 2 เข็มแล้ว ต้องตรวจมะเร็งซ้ำอีกใน 10 ปี</p> <p>ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีน กล่าวว่า การให้วัคซีนขึ้นพื้นฐานเป็นความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค สถาบันฯ มีหน้าที่สนับสนุน ประสานงานในการวิจัย การผลิต และการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างไรก็ตาม จะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดส่งไปยังคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนำไปทบทวนอีกครั้ง</p>
เดลินิวส์	<p>การควบคุมโรคในสัตว์</p> <p>-เสนอข่าว นสพ.สรวิศ ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 ในฟาร์มสัตว์ปีก เมืองตัวราน รัฐซาบารัฐมาเลเซีย จึงออกประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าหรือผ่านราชอาณาจักร ได้แก่ นก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกที่มีแหล่งกำเนิดจากมาเลเซีย อยู่ระหว่างเสนอเลขานุการกรม.พิจารณาอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์อีกฉบับ ชะลอการนำเข้าหรือผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรมีชีวิตและซากสุกรทุกชนิด เนื่องจากขณะนี้เกิดโรคคอหอยแอฟริกาในสุกรระบาดในฟาร์มเลี้ยงที่มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน</p>
ไทยโพสต์	<p>เสพติดยาแก้ไอ</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ปกครองร้องเรียนว่า บุตรหลานอายุ 19 ปี มีอาการช็อกรุนแรง ถูกนำส่งรพ. แพทย์สามารถล้างท้องช่วยชีวิตได้ทัน โดยผู้ป่วยกินยาน้ำแก้ไอยี่ห้อหนึ่งและยาเม็ดแคปซูลแก้ปวด ขนาด 500 มก. เกินขนาด และติดยาชนิดนี้มานาน วิธีการคือ นำยาน้ำแก้ไอ 1 ขวด ขนาด 60 มิลลิลิตร ผสมกับผงยาแก้ปวดในเม็ดแคปซูล 20 เม็ด แล้วนำไปผสมกับน้ำอัดลม 2-4 ลิตร เมื่อดื่มแล้วจะมีอาการเคลิ้มเมาม่า กระชุ่มกระชวย หัวใจเต้นแรงผิดปกติ และไม่่วงนอน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องจากราคาถูก หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป จึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจับกุมร้านขายยาในตลาดสัตหีบที่ลักลอบจำหน่ายให้กับเด็กและเยาวชน</p>
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>รพ.ลิ้มผ้าก๊อชในช่องคลอด</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “น้องตาล จิมโก้” โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า รพ.ใน จ.ภูเก็ต ลิ้มผ้าก๊อชไว้ในช่องคลอดเป็นเวลา 2 เดือนกว่า เพิ่งหลุดออกมา จึงได้ไปพบแพทย์ที่รพ.เดิม แพทย์ตรวจแล้วให้ยามาเชื่อมารับประทาน ต้องการโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มความระมัดระวัง และเรียกร้องให้รพ.รับผิดชอบ ซึ่งล่าสุดได้รับการประสานจากผู้บริหาร รพ. ให้เขียนหนังสือร้องเรียน และรับปากจะดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นธรรม คาดว่า จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน</p>
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เฟซบุ๊กพยาบาลบ๊อบ แห่งประเทศไทย	<p>คลิปพยาบาลสอนใช้ถุงยางอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว เพจพยาบาลบ๊อบแห่งประเทศไทย CRAZY NURSE THAILAND โพสต์คลิปวิธีวัดขนาดถุงยางอนามัย ซึ่งมีผู้ชมจำนวนมาก ทั้งที่ชื่นชมและต่อว่า ด้านพยาบาลออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงและขอโทษกรณีข้อมูลในคลิปไม่อัปเดตเนื่องจากถ่ายไว้นานแล้ว</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>โรคซึมเศร้าหลังคลอด</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมถอด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>บทเรียน โครงการการดูแลทารกและแม่ที่มีโรคซึมเศร้าหลังคลอด ว่า กรมฯ ร่วมกับ พม. จัดทำโครงการดูแลทารกและแม่โรคซึมเศร้าหลังคลอด นำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช และสงขลา พบอัตราแม่ซึมเศร้าหลังคลอด 10% บางพื้นที่สูงถึง 30% ซึ่งการที่พบมากเป็นผลจากความเข้มข้นของการค้นหากลุ่มเสี่ยง ปัญหาเรื่องความยากจนและแม่วัยรุ่น ทั้งนี้ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดกระทบการเลี้ยงลูกทั้งกายและใจ พบมากในช่วง 6 เดือนแรก ทำให้น้ำนมไหลน้อย ปฏิสัมพันธ์กับลูกลดลง ขาดการกอดการหอม มีมุมมองเป็นลบต่อลูกและตัวเอง และบางครั้งรุนแรงถึงขั้นทำร้ายลูก ทำร้ายตัวเองโดยไม่ตั้งใจ</p>
สยามรัฐ	<p>โรคอีสุกอีใส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อีสุกอีใสเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่ทำให้ร่างกายเกิดผื่นคัน มีตุ่มนูนขนาดเล็ก หรือตุ่มน้ำใสๆ ทั่วร่างกาย เกิดบ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว ติดต่อกันโดยไอ จาม หายใจรดกัน หรือสัมผัสใช้ของร่วมกับผู้เป็นโรค มีระยะฟักตัว 2-3 สัปดาห์ มักระบอบปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อนเช่นเดียวกับหัด ถ้ามีไข้สูงห้ามใช้ยาแอสไพรินลดไข้ เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยเด็กถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ปี สตรีตั้งครรภ์ ถ้ามีไข้สูง หรือเป็นไข้ติดต่อกันนานกว่า 4 วัน ไอ หอบเหนื่อย ต้องรีบพบแพทย์</p>
ไทยโพสต์	<p>MOU โครงการวิจัยกรมวิทย์ฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัย 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการรักษา และการทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง และโครงการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานระดับสากลขึ้นใช้เองในประเทศ มีระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ 2561-2562</p>
ข่าวสด มติชน	<p>แอปพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดตัวแอปพลิเคชัน IBP E-LOT RELEASE เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลวัคซีนแต่ละชนิดและรุ่นการผลิต ทั้งที่ผลิตภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ สามารถดาวน์โหลดได้ในระบบ ANDROID ส่วนระบบ IOS อยู่ระหว่างการพัฒนา</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>ศูนย์ผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยทางจิตเวช ที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ และกล่าวว่า มีนโยบายขยายผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนให้ได้ 1 หมู่บ้าน 1 ศูนย์ฟื้นฟู โดยบูรณาการการทำงานระหว่าง อสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครอบครัว และชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งครอบครัว ชุมชนจะมีความเข้าใจปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตใจ ช่วยประหยัดงบค่ารักษาปีละ 500 ล้านบาท</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>สบส.ยกเลิกใช้สำเนาบัตร ปชช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการนวดหรือสปา เฉพาะผู้ที่เรียนจบใน 11 หลักสูตรกลาง โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์และรูปถ่ายเพื่อความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน นำร่องที่ส่วนกลางก่อน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป</p>
ไทยโพสต์	<p>ภาวะเท้าแบน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเท้าแบนว่า สามารถส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน มีแนวทางรักษา คือ 1.วิธีบำบัดทางกายภาพ 2.การรักษาด้วยยา และ 3.การผ่าตัด</p>
แนวหน้า	<p>แอปฯ DEEP EYE</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.จาดุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เครือข่ายนักวิจัย สวรส. พัฒนาแอปพลิเคชัน DEEP EYE เป็นระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาและผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมอัตโนมัติบนสมาร์ตโฟน มีความแม่นยำสูง ลดการนำเข้าจาก ตปท. ตอบโจทย์ปัญหาขาดแคลนจักษุแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>1 วัด 1 รพ.สต. จ.สุรินทร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชวมัช สืบบุญการณ รองผอ.รพ.สุรินทร์ กล่าวว่า รพ.สุรินทร์ ร่วมกับสสอ.เมืองสุรินทร์ และจิตอาสาเราทำ ดี ด้วยหัวใจ ดูแลสุขภาพอนามัยพระภิกษุสงฆ์ และทำความเข้าใจกับประชาชน ให้ทราบถึงภัยพิบัติที่จะนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์</p> <p>ด้าน นายสมชาย รักไทย สสอ.สุรินทร์ กล่าวถึงโครงการคัดกรองสุขภาพ 1 วัด 1 รพ.สต. ปี 2561 รพ.สต.แกใหญ่ได้ตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร แม่ชี 43 รูป พบมีภาวะอ้วนลงพุง 8 รูป สูบบุหรี่ 21 รูป เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 2 รูป เสี่ยงโรคเบาหวาน 2 รูป และมีโรคประจำตัว 8 รูป จึงจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและถวายความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรค</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>ยากันยุงพม่า</p> <p>-เสนอข่าว นายสามารถ ธิระศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เผื่อระวังการลักลอบจำหน่ายยาจุดกันยุง "ก๊อตซิลล่า" โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สสอ.เมือง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหาร ตรวจสอบร้านค้าบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ชายแดนไทย-เมียนมา ไม่พบการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนและสร้างความเข้าใจผู้ค้า ห้ามนำสินค้าชนิดนี้มาวางจำหน่ายโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และหลังจากนี้จะจัดเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจเป็นระยะ</p>
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p>ร้องเรียนคลินิกเสริมความงาม จ.ตรัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สินชัย รองเดช รอง นพ.สสจ.ตรัง กล่าวถึงกรณี นายเวชพงษ์ พราหมเภทย์ อายุ 34 ปี พรืดดีสาวประเภทสอง ร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในเมืองตรัง ที่ฉีดสารฟิลเลอร์ให้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงจนถึงปัจจุบัน ว่า หลังได้รับเรื่องร้องทุกข์ ได้ไปตรวจสอบคลินิกเสริมความงามดังกล่าวแล้ว ไม่พบตัวยาที่ผิดกฎหมายและคลินิกมีใบประกอบวิชาชีพถูกต้อง จึงไม่สามารถสั่งปิดคลินิกหรือเอาผิดกับแพทย์คนดังกล่าวได้</p> <p>ด้าน นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง กล่าวว่า ขอให้มีหนังสือกำกับไปถึงคลินิกเสริมความงามทุกแห่งใน จ.ตรัง ให้เข้มงวดเรื่องการฉีดสารต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายผู้ให้บริการให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีก</p>
เดลินิวส์	<p>เมืองสมุนไพรมุ่ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 10 เป็นประธานเปิดเมืองสมุนไพรมุ่งและโรงงานผลิตยาสมุนไพรมุ่ง ที่ รพ.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมี นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร พร้อมด้วย นพ.จักรวาล จุฑาสงษ์ นพ.สสจ.มุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน และพี่น้องชาวอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมงาน</p>
ไทยรัฐ	<p>สิทธิ์รักษาประกันสังคม</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ผู้ประกันตน โดยให้บริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 7 หัตถการ ที่รพ.จุฬาภรณ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน</p>
สยามรัฐ	<p>สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.เพชรบูรณ์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ มอบให้กับคลินิกหมอครอบครัว รพ.เพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา โดยมีประชาชนในนามชมรม องค์กรต่าง ๆ สมทบทุนอย่างต่อเนื่อง</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>อบรมตำรวจรับมือผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.เอกิง ทองอินทร์ ผกก.สภ.เชียงคำ จ.พะเยา กล่าวว่า ได้ร่วมกับ สภ.ภูซาง นำกำลังพล 200 นาย เข้ารับการอบรมทดสอบสุขภาพจิตเบื้องต้น ที่หอประชุม ร.ร.เชียงคำวิทยา โดยมี นางวันเพ็ญ ยืนยงแสน พยาบาลวิชาชีพ รพ.เชียงคำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และรับมือผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างละมุนละม่อม</p>
เดลินิวส์	<p>กทม.ลดใช้พลาสติก-โฟม</p> <p>-เสนอข่าว นายสุชสันต์ กิตติศุภกร รอง ผอ.สำนักงานการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า ได้ผนึกกำลังส่วนราชการในสังกัดจัดทำแนวทางลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในส่วนราชการในสังกัดฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้งานได้ โดยจะมีการประกาศความพร้อมและเปิดตัวโครงการ "กทม.ทำความดีด้วยหัวใจลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและโฟม" และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป รพ.ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สังกัดกทม.จะไม่แจกถุงพลาสติกใส่ยา ขอให้ประชาชนนำถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือกระเป๋ามาด้วยทุกครั้ง
เดลินิวส์	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. จัดการประกวดคัดเลือกชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานดีเด่น ทั้งระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขและระดับสำนักอนามัย โดย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกทม. ปี 2561 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,481 ราย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รอบนอก ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตสวนหลวง</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 27 ส.ค. 2561 พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากแล้ว 55,860 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีเด็กเสียชีวิต 2 คน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch